

## **DỰ ÁN KÉO DÀI TRONG NƯỚC KHÔNG NẴM TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA QUỐC HỘI**

Dự án đường cao tốc Bắc-Nam lớn không nằm trong chương trình nghị sự của Quốc hội tại phiên họp đang diễn ra tại Hà Nội.

Theo đề xuất sửa đổi chương trình nghị sự của Quốc hội từ ngày 16 tháng 6 đến hết phiên họp của Quốc hội mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình, dự án đường cao tốc có trị giá tương đương 13,7 tỷ USD sẽ không được xuất hiện trong bản dự thảo chương trình nghị sự sửa đổi.

Tổng Bí thư Nguyễn Hạnh Phúc ngày 12 tháng 6 trình bày đề xuất chương trình điều chỉnh.

Điều này có nghĩa là các nhà lập pháp sẽ không thảo luận về dự án trong phiên họp thứ ba của họ.

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ngày 3 tháng 6 yêu cầu Công ty Thiết kế Giao thông Vận tải (TEDI), một đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải, hoàn thiện nghiên cứu tiền khả thi cho dự án một cách kịp thời và có hiệu quả.

Nghiên cứu tiền khả thi sau đó đã được thực hiện và Hội đồng Thẩm định Nhà nước yêu cầu Chính phủ phê duyệt để trình Quốc hội vào kỳ họp tiếp theo.

Sau khi có ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan khác, Phó Thủ tướng đã nói với Bộ Giao thông Vận tải và TEDI để hoàn thiện nghiên cứu để chuẩn bị cho việc trình nghiên cứu .

Dự án đã được trình lên một phiên họp đặc biệt của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 01 tháng 6.

Đường cao tốc sẽ có từ 4 đến 6 làn xe, cho phép xe đi từ 80 đến 120 km / h và sẽ cần khoảng 312,4 nghìn tỷ đồng (13,7 tỷ đô la Mỹ). Nó sẽ bao gồm 20 dự án nhỏ hơn, trong đó 17 dự án sẽ được phát triển dưới hình thức xây dựng - vận hành - chuyển giao (BOT).

Đoạn từ thành phố Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh dài 1.622 km, trong đó có 123 km đã được mở ra để giao thông, bao gồm Pháp Vân, Cầu Giẽ-Ninh

Bình, và đoạn Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây. Công việc trên đoạn Đà Nẵng-Quảng Ngãi dài 127 km đang được tiến hành.

Các phần còn lại tổng cộng 1.372 km sẽ được phát triển trong hai giai đoạn, với giai đoạn một chạy từ năm 2017 đến năm 2025, và giai đoạn hai từ 2025 trở đi.

- **HỒ DIỆU KHÁNH** -